



สารอธิการบดี เนื่องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วรามคำแหงด้วยความอบอุ่น และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจกับการได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ “ลูกฟอซูน” ที่จะดำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความดีเหนือสิ่งอื่นใด

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ มุ่งหมายให้เป็น “ตลาดวิชา” ที่สร้างโอกาส และให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาควบคู่กับแบบจำกัดจำนวน

ภารกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนจากคณาจารย์เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญยิ่งตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา

แม้ในปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทว่านั่นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์วัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดังเดิม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีใน ๓๙ จังหวัด จำนวน ๔๑ ศูนย์สอบ รวมถึงการขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศสำหรับผู้มีความประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน ๓๒ ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีศูนย์สอบในประเทศนั้นๆ รวม ๔๑ แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ อนุเคราะห์สถานที่สอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดสอบอย่างมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการสอบที่มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และค้นหาตัวเองอย่างแท้จริง โดยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจในคณะต่างๆ และสามารถย้ายสาขาวิชาที่เรียนได้เมื่อค้นพบความถนัดที่แท้จริง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีล่วงหน้าขณะยังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงเริ่มต้นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีความสุข ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ความพากเพียร มานะบากบั่น และมีวินัยที่สูงยิ่ง เพื่อศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ กระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่นำภาคภูมิใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีบพงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง